



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และมีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและตำแหน่ง-
นักวิชาการพัสดุ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดอุดรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพัสดุ จำนวน ๒ อัตรา สังกัดโรงพยาบาลอุดรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น

โรงพยาบาลอุดรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล
๗	นางสาวเนตรนภางค์ เมืองก้อน
๑๒	นางสาวดารารวรรณ จันทะหล้า
๖๒	นายพฤทธิ์ พิพิธภักดี

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล
๕	นางสาวนิตยา ม่วงเมือง

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

/ให้ผู้มีสิทธิ...

ให้ผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๓ และวิธีการประเมิน	คะแนนเต็ม	วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินฯ
สอบสัมภาษณ์ - ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง - ความรู้ - มนุษยสัมพันธ์ - ความคิดริเริ่ม - ทัศนคติแรงจูงใจ	๑๐๐	วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ๑ ชั้น ๓ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรดิตต์

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพุดติดนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ต้องปฏิบัติ ดังนี้
 - ๔.๑ ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
 - ๔.๒ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด
 - ๔.๓ ผู้เข้าสอบที่เดินทางไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้วเป็นเวลา ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
 - ๔.๔ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ตึกอำนวยการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และทางเว็บไซต์ www.uttaradit-hosp.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายอายุส ภมระภา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป